

มุมมองของผู้บริหารในปี 2560

รายได้จากการขายและบริการ	<input type="checkbox"/> คาดว่าจะลดลงจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10-12
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	<input type="checkbox"/> รับรู้ผลการดำเนินงานของเอไอเอสในสัดส่วนร้อยละ 40.45
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมดำเนินงานกับพันธมิตรสำหรับ Venture Capital	<input type="checkbox"/> รับรู้ผลการดำเนินงานของแอลทีซีและไฮ ซ็อบปิ้งตามสัดส่วนการถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)	<input type="checkbox"/> ไม่เกินปีละ 200 ล้านบาท
	<input type="checkbox"/> พิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายและบริการ: รายได้จากการขายและบริการของอินทัชมาจากธุรกิจไทยคมเป็นหลัก เนื่องจากการจัดตั้งทางการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้อินทัชต้องนำกิจการที่มีอำนาจควบคุมมารวม โดยรายได้จากการขายและบริการของไทยคมในงวดเก้าเดือนของปี 2560 อยู่ที่ 7,329 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียม บรอดแบนด์ไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ประกอบกับภาวะอุตสาหกรรมบรอดแคสต์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัว จึงทำให้อัตรการเข้าของสัญญาณต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และทำให้ผลกำไรส่วนที่เป็นของไทยคมในงวดเก้าเดือนของปี 2560 นี้ ลดลงร้อยละ 69 มาอยู่ที่ 540 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2560 อินทัชคาดว่ารายได้จากการขายและบริการจะลดลงประมาณร้อยละ 10-12 จากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันไทยคมมีดาวเทียมแบบทั่วไประยะ 4 ดวงอยู่ในวงโคจร ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 โดยมีจำนวนช่องสัญญาณดาวเทียมรวม 111 ช่องสัญญาณ และมีดาวเทียมประเภทบรอดแบนด์จำนวน 1 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 4

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: อินทัชบันทึกผลการดำเนินงานของเอไอเอสด้วยวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity Method) ตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากอินทัชมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อเอไอเอส ทั้งนี้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอไอเอสที่อินทัชมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 40.45 ทั้งนี้การคาดการณ์ผลประกอบการของเอไอเอสสำหรับปี 2560 ไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ที่ให้ไว้เมื่อต้นปี 2560

- เอไอเอสคาดว่ารายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 จากปี 2559:** เนื่องจากกลยุทธ์ของเอไอเอสที่เน้นลูกค้าแบบรายเดือน ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและมีการใช้จ่ายต่อเนื่องในระดับที่สูง รวมทั้งการสร้างฐานรายได้ใหม่จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จึงทำให้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเติบโตขึ้นร้อยละ 5.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 4-4.5 หมื่นล้านบาท:** โดยเป็นการลงทุนเพื่อขยายการให้บริการและเพิ่มคุณภาพของบริการ 4G และขยายการลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา เอไอเอสได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 3.38 หมื่นล้านบาท
- ประมาณการอัตรา EBITDA margin ในช่วงร้อยละ 42-44:** เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์และต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ลดลงเป็นหลัก จึงทำให้ EBITDA margin เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.2 ในช่วงเก้าเดือนของปี 2559 มาเป็น 44.7 ในช่วงเดียวกันของปีนี้
- นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ:** เพื่อรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไฮ ซ็อบปิ้ง

- แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดยเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดที่ร้อยละ 56.9 ณ ไตรมาส 3/2560 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.8 ณ ช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงทำให้มีรายได้และผลกำไรที่เติบโตต่อเนื่องจากจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของรายได้จากการใช้งานด้านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซิม จึงทำให้ไทยคมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนดังกล่าวที่ 150 ล้านบาทในช่วงเก้าเดือนของปี 2560 ลดลงเล็กน้อยจาก 154 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- ไฮ ซ็อบปิ้ง** ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 2559 ด้วยการนำเสนอสินค้าผ่านการแพรรูปภาพทางโทรศัพท์บนช่องทางดาวเทียม ทาง AIS PLAYBOX เว็บไซต์ www.highshopping.com และแอปพลิเคชัน HIGH SHOPPING นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางการขายผ่านทางเว็บไซต์ 11street และ Lazada เพื่อเพิ่มการรับรู้ของลูกค้าตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลกำไรของ ไฮ ซ็อบปิ้ง ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 เป็นไปตามที่อินทัชได้ประมาณการไว้ โดยยอดขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับเก้าเดือนปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 1.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับในปี 2560 อินทัชยังคงคาดการณ์รายได้ ไฮ ซ็อบปิ้งไว้ที่ 750 ล้านบาท โดยเน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้า การเพิ่มช่องทางการขายสินค้า และการร่วมมือกับพันธมิตร โดย ไฮ ซ็อบปิ้ง ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในสามผู้ประกอบการหลักภายในปี 2561

Venture capital: อินทัชเข้าลงทุนในรูปแบบคอร์ปอเรท เวนเจอร์ แคปปิตอล ภายใต้โครงการอินเวนท์ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในกลุ่มโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนเงินทุน และให้โอกาสผู้ประกอบการได้ทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่มอินทัช ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา อินทัชได้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีเวนท์ฟิวเจอร์ โซลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิตเต็ด (“อีเวนท์ฟิวเจอร์”) เป็นผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มจัดการงานอีเวนท์แบบครบวงจร จึงทำให้

ปี 2560 นี้ อินทัชได้เข้าร่วมลงทุนไปแล้ว 2 บริษัท รวมการลงทุนตั้งแต่ก่อตั้งทั้งสิ้น 12 บริษัท (โดยออกจากการร่วมทุนไปแล้ว 2 บริษัทนั้นคือ บริษัทคอมพิวเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ซอปลบอท โมบิลิตี้ พีทีอี ลิมิเต็ด)

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 อินทัชมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทรวม จำนวน 9,170 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 285 ล้านบาทและคาดว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งปีจะใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ที่ 400-450 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินทัชมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทรวมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วงเก้าเดือนของปี 2560 ที่ผ่านมา อินทัชได้ประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 2 งวด เป็นจำนวนเงินรวม 2.86 บาทต่อหุ้น

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

เหตุการณ์สำคัญ

การลงนามในสัญญา Share Tender agreement เพื่อขายหุ้นสามัญในซีเอสแอล

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“ดีทีวี”) (บริษัทย่อยของไทยคม) ได้ลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในซีเอสแอล จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระมูลค่าแล้วให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“เอดับบลิวเอ็น”) (บริษัทย่อยของเอไอเอส) ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,950.78 ล้านบาท โดยการขายหุ้นสามัญของซีเอสแอลจะเกิดขึ้นในการทำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)

ข้อพิพาทเรื่องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใต้สัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัทและไทยคมได้รับหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”) แจ้งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจิทัลฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม) (“สัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ”) โดยบริษัทได้จัดตั้งไทยคมขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้หนังสือจากกระทรวงดิจิทัลฯ ระบุให้ปฏิบัติตามสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธิ์และสงมอบทรัพย์สิน การจัดสร้างดาวเทียมสำรอง การชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และการประกันภัยทรัพย์สิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการไทยคม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาหนังสือฉบับดังกล่าว รวมถึงได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ เพราะการดำเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทและไทยคมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ อย่างครบถ้วน โดยมีได้มีการดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ ดังนั้นบริษัทและไทยคมจึงมีความเห็นในเรื่องดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดข้างต้นแตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไทยคมจึงมีมติให้บริษัทและไทยคมยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 45.1 ของสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ โดยบริษัทและไทยคมได้ดำเนินการยื่นข้อโต้แย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นข้อพิพาทหมายเลขคดีที่ 97/2560

บริษัทและไทยคมยังไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการปฏิบัติตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้อ้างถึงข้างต้นจนกว่าจะมีการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามข้อ 45.6 ของสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารฯ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ ข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาต่อไปจนกว่าจะมีการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มอินทัชได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวให้ทางเลือกเพิ่มเติมในการจัดท่างบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการร่วมค่า แทนการใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งอินทัชเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค่า และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แทนการใช้วิธีราคาทุน (ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม) ซึ่งได้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลทางการเงินในงวดปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ข้อที่ 3

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นและอัตราการใช้งาน 4G ที่ยังคงขยายตัว รวมถึงแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ให้บริการใช้ในการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิม โดยในภาพรวมผู้ให้บริการพยายามควบคุมและจำกัดการทำแคมเปญดังกล่าวมากขึ้น ส่วนการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างคงที่ และดีขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้งานสูง โดยที่ผู้ให้บริการเพิ่มระดับราคาขั้นต่ำของแพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดให้สูงขึ้น

ในไตรมาส 3/2560 เอไอเอสยังคงเน้นการทำตลาดกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ทำให้มียอดลูกค้าเพิ่มขึ้น 235,300 เลขหมาย และมีอัตราการใช้งานดาต้า (VoU) เพิ่มขึ้น 7.5 กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้งานดาต้า/เดือน เพิ่มขึ้นจาก 6.7 กิกะไบต์ในไตรมาสที่แล้ว กลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินลดลง 522,500 เลขหมาย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการย้ายไปใช้งานระบบรายเดือน รวมถึงการทำแคมเปญลดต้นทุนค่าเครื่องที่เน้นสำหรับบริการระบบรายเดือน อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินยังคงมีการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 5.4 กิกะไบต์ จาก 4.1 กิกะไบต์ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยสรุปเอไอเอสมีลูกค้ารวมทั้งสิ้น 40.2 ล้านเลขหมาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) อยู่ที่ 254 บาท เพิ่มขึ้น 1.2% เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และอัตราการใช้งานการโทรลดลงเหลือ 181 นาที/เดือน

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 กสทช. มีประกาศการลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) จาก 3.75% ของรายได้ เป็น 2.5% โดยรับบริการลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเต็มไตรมาสในไตรมาส 3/2560 นี้ และทำให้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2560 ต้นทุนค่าธรรมเนียมประกอบไปด้วย

1. ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่ากับ 1.5% ของรายได้
2. ต้นทุนค่าธรรมเนียม USO เท่ากับ 2.5% ของรายได้
3. ต้นทุนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ เท่ากับ 2 บาท/เลขหมาย/เดือน

สำหรับตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงขยายตัว และลูกค้ามีทางเลือกในการใช้งานมากขึ้นระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านเพียงอย่างเดียว เทียบกับอินเทอร์เน็ตบ้านพ่วงกับบริการอื่นๆ โดยผู้ให้บริการยังคงขยายบริการไฟเบอร์ไปยังพื้นที่ใหม่ และดึงดูดให้ลูกค้าเปลี่ยนจากการใช้งานเทคโนโลยีสายทองแดง (ADSL) มาเป็นการใช้งานด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ (FTTH) แทน

ปัจจุบัน เอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้า 481,500 ราย เพิ่มขึ้น 35,600 รายจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยในไตรมาสนี้มีจำนวนลูกค้าใหม่สมัครใช้บริการลดลง เนื่องจากมาตรการเรียกเก็บค่าแรกเข้าเพื่อเน้นลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยเอไอเอสคาดว่าจะอัตราการเติบโตของจำนวนลูกค้าจะค่อย ๆ ดีขึ้น และยังคงเป้าหมายระยะยาวไว้เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ฐานลูกค้าปัจจุบันยังคงมีทิศทางของรายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) ที่เพิ่มขึ้นเป็น 637 บาท เทียบกับ 600 บาทในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้งานแพ็คเกจความเร็วสูงเพิ่มขึ้น โดยเอไอเอส ไฟเบอร์ ยังคงแผนในการขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มเติมจาก 28 จังหวัดในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานไฟเบอร์ที่ยังคงเติบโต

ธุรกิจดาวเทียม

ตลอดไตรมาส 3/2560 ที่ผ่านมา ไทยคมยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเซ็นสัญญาให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง และแอฟริกา โดยไทยคมได้ลงนามในสัญญาเช่าทรานสปอนเดอร์ในระบบเคอูแบนบนดาวเทียมไทยคม 8 กับบริษัท เอ็มวี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (“MVI”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม DTH ของประเทศไทย เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มเพย์ทีวี (Pay TV) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) อีกทั้งไทยคมยังประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงกับบริษัท ไอแซท แอฟริกา (“ISAT”) ผู้ให้บริการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของแอฟริกา ในการให้บริการลูกค้าหลักของ ISAT ในแอฟริกาตะวันออก ด้วยบริการโซลูชันโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร รวมไปถึงการใช้งานระบบดาวเทียมเป็นระบบสำรองข้อมูลให้กับเครือข่ายใยแก้ว (Fiber Network)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ในส่วนของธุรกิจให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Internet Data Center: IDC) ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าจากการให้บริการ ณ สิ้นสุดไตรมาส 3/2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งในส่วนของฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 19,413 ราย เพิ่มขึ้นจาก 3,079 ราย ณ สิ้นไตรมาส 3/2559

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองของซีเอสแอล ได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยหันมามุ่งเน้นการพัฒนาการขายผ่านสื่อออนไลน์และดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th และยุติการขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์สมุดหน้าเหลืองตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2560 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ให้บริการโทรศัพท์ในระบบรวมทั้งสิ้น 2,004,738 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2559 และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 57 ของตลาดรวม โดยรายได้จากการให้บริการด้านดาต้าโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ตซิมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน							
	3/2559	2/2560	3/2560	%YoY	%QoQ	2559	2560	%YoY					
ธุรกิจของบริษัท	(83)	-3%	(93)	-3%	(75)	-3%	-10%	-19%	(234)	-2%	(259)	-3%	11%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	2,590	97%	2,886	101%	2,982	102%	15%	3%	9,750	70%	8,974	101%	-8%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศ	178	7%	90	3%	27	1%	-85%	-70%	710	5%	222	2%	-69%
ธุรกิจอื่น	(23)	-1%	(12)	0%	(6)	0%	-74%	-50%	3,607*	26%	(18)	0%	-100%
รายการปรับปรุงและการตัดรายการระหว่างกัน	-	0%	-	0%	-	0%	n/a	n/a	4	0%	-	0%	-100%
กำไรสุทธิรวม	2,662	100%	2,871	100%	2,928	100%	10%	2%	13,837	100%	8,919	100%	-36%
กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ	2,662	100%	2,871	100%	2,928	100%	10%	2%	10,146	73%	8,919	100%	-12%

* รวมการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของส่วนต่างของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการของไอทีวี

กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสที่ 3 จำนวน 2,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มเอไอเอส สหรักับการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มไทยคม

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2559 กำไรสุทธิรวมลดลงร้อยละ 36 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับปรุงประมาณการหนี้สินของไอทีวีในไตรมาส 2/2559 โดยการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง จำนวน 3,691 ล้านบาท (สุทธิจากการแบ่งปันกำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) อย่างไรก็ตามหากไม่รวมการกลับรายการดังกล่าว กำไรสุทธิรวมลดลงร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在不同ประเทศ

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2559	2/2560	3/2560	%YoY	%QoQ	2559	2560	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(94)	(102)	(85)	-10%	-17%	(291)	(285)	-2%
อื่น ๆ	11	9	10	-9%	11%	57	26	-54%
ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(83)	(93)	(75)	-10%	-19%	(234)	(259)	11%

ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช สำหรับไตรมาส 3/2560 จำนวน 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 19 จากไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2559 ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัชเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ส่วนใหญ่เนื่องจากในงวดเก้าเดือนของปี 2559 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งภายใต้โครงการ Venture capital แม้ว่าค่าใช้จ่ายในปีนี้จะลดลงจากปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง สหรักับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2559	2/2560	3/2560	%YoY	%QoQ	2559	2560	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	2,590	2,886	2,982	15%	3%	9,750	8,974	-8%

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้กลุ่มเอไอเอสมีกำไรสุทธิจำนวน 7,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากจำนวน 6,529 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2559 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และการลดลงของค่าใช้จ่ายสำหรับแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ สหรักับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงข่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และต้นทุนทางการเงิน

กำไรสุทธิงวดเก้าเดือนของปี 2560 ของกลุ่มเอไอเอสมีจำนวน 22,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากจำนวน 24,198 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนของปี 2559 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในโครงข่าย 4G และใบอนุญาตคลื่นความถี่

รายได้ของกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2559 แต่ใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **รายได้จากการให้บริการข้อมูล** เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากไตรมาส 3/2559 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 2/2560 จากความนิยมในการใช้งานวีดีโอสตรีมมิ่งที่เพิ่มขึ้น ดาต้าแพ็คเกจที่ออกแบบให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวล และมีจำนวนผู้ใช้ 4G เพิ่มขึ้น

- **รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง** เพิ่มขึ้นร้อยละ 282 จากไตรมาส 3/2559 และร้อยละ 20 จากไตรมาส 2/2560 โดยมีผู้ให้บริการในไตรมาสนี้อยู่ที่ 481,500 ราย เพิ่มขึ้นสุทธิ 286,500 ราย จากไตรมาส 3/2559 และ 35,600 ราย จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีรายได้เฉลี่ย/รายเดือน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 498 บาท ในไตรมาส 3/2559 เป็น 600 บาท ในไตรมาส 2/2560 และเป็น 637 บาท ในไตรมาสนี้สุทธิกับ
- **รายได้จากการให้บริการเสียง** ลดลงร้อยละ 14 จากไตรมาส 3/2559 และลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2/2560 เนื่องจากลูกค้าหันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนการโทรมากขึ้น
- **รายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์** ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 14 จากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการทำแคมเปญลดราคามือถือ อย่างไรก็ตาม อัตราค่าโงจากการขายซิมและโทรศัพท์ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีการทำแคมเปญลดราคามือถือเพื่อเร่งจูงใจให้ลูกค้า 2G หันมาใช้ 3G/4G

ในงวดเก้าเดือนของปี 2560 รายได้ของกลุ่มเอไอเอส เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้จากขายและการให้บริการ โดยรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการข้อมูลและรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวเติบโตขึ้นจากการบริโภคคอนเทนต์วีดีโอสตรีมมิ่งที่มากขึ้น และการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตร้อยละ 353 เนื่องจากการขยายฐานผู้ใช้บริการประกอบกับรายได้ต่อผู้ใช้บริการต่อเดือนเฉลี่ยสูงขึ้นหลังจากแคมเปญส่วนลดได้ทยอยหมดอายุลง

ต้นทุนของกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 3/2559 แต่ใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2560 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากไตรมาส 3/2559 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จากการลงทุนโครงข่าย 4G
- **ต้นทุนโครงข่าย** เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกับโอที ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2559 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้นทุนโครงข่ายในไตรมาสนี้ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2559 แต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

สุทธิกับ

- **ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้** ลดลงร้อยละ 15 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กสทช. ได้ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้รวมลดลงจากเดิมร้อยละ 5.25 เหลือร้อยละ 4 ของรายได้สุทธิ
- **ต้นทุนการขายซิมและโทรศัพท์** ลดลงร้อยละ 10 จากไตรมาส 3/2559 และร้อยละ 12 จากไตรมาส 2/2560 ตามการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์

ต้นทุนของกลุ่มเอไอเอสในงวดเก้าเดือนของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ซดเชยกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายการตลาด เนื่องจากการมุ่งเน้นให้แคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนที่มียอดใช้จ่ายปานกลางถึงสูง และเพื่อรองรับลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเดิมเงินมาเป็นระบบรายเดือน สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเกี่ยวกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน แม้ว่าในไตรมาสนี้ค่าเผื่อโทรศัพท์ล้าสมัยจะเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาส 3/2559 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 2/2560 เนื่องจากการขยายและปรับปรุงเอไอเอสช้อป

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มเอไอเอสลดลงร้อยละ 14 จากการทำแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองหนี้สูญ

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากงวดเก้าเดือนของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพื่อชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่และขยายโครงข่ายการให้บริการ

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2559	2/2560	3/2560	%YoY	%QoQ	2559	2560	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,791	2,286	2,312	-17%	1%	8,903	7,329	-18%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(1,508)	(1,509)	(1,468)	-3%	-3%	(4,503)	(4,582)	2%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินก	(249)	(249)	(231)	-7%	-7%	(782)	(746)	-5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(525)	(426)	(484)	-8%	14%	(1,579)	(1,453)	-8%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	51	67	59	16%	-12%	154	150	-3%
รายได้อื่น	38	236*	69	82%	-71%	128	355*	177%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	88	21	32	-64%	52%	207	148	-29%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(209)	(168)	(176)	-16%	5%	(664)	(524)	-21%
กำไรสุทธิ	477	258	113	-76%	-56%	1,864	677	-64%
ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มอินทัช	178	90	27	-85%	-70%	710	222	-69%

* รวมรายการรับค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาที่กำหนดของ NBN

กำไรสุทธิของกลุ่มไทยคม ในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 76 และร้อยละ 64 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและงวดเก้าเดือนของปีก่อน ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการ และลดลงร้อยละ 56 จากไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้อื่น เนื่องจากในไตรมาส 2/2560 มีรายได้ค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาที่กำหนดของโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของออสเตรเลีย (National Broadband Network (“NBN”))

รายได้จากการขายและการให้บริการ ในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 17 และร้อยละ 18 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและงวดเก้าเดือนของปีก่อน ตามลำดับ แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **รายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4** ลดลงจากไตรมาส 3/2559 และงวดเก้าเดือนของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ในประเทศออสเตรเลียจากการยกเลิกสัญญาที่กำหนดของ NBN และการลดลงของรายได้จากการให้บริการในประเทศไทยกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่หมดอายุลงตามสัญญาในไตรมาส 2/2560 สุทธิกับรายได้จากผู้ให้บริการรายย่อยในประเทศออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการ และรายได้จากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความต้องการของลูกค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- **รายได้จากดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป (Conventional)** ลดลงจากไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน รวมถึงไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการเสริมต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามอุตสาหกรรมบรอดแคสต์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัว แม้ว่ารายได้จากลูกค้ารายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) และรายได้จากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมซึ่งเป็นการจำหน่ายเป็นครั้งคราวตามความต้องการของลูกค้าจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อนก็ตาม
- **รายได้ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต** ลดลงจากไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 รายได้ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากธุรกิจการให้บริการด้านไอซีที
- **รายได้ของธุรกิจสื่อในประเทศกัมพูชา** เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน แต่ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลจากยอดขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ในงวดนี้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดเก้าเดือนของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **ต้นทุนดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4** ลดลงจากไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาจากการที่มีสินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วเพิ่มมากขึ้น สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขายอุปกรณ์บรอดแบนด์ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการให้บริการลูกค้ารายย่อยในประเทศออสเตรเลียตามรายได้ที่เติบโตขึ้น และลดลงจากไตรมาส 2/2560 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของต้นทุนการขายอุปกรณ์ที่ลดลงตามยอดขาย
- **ต้นทุนของธุรกิจอินเทอร์เน็ต** ลดลงจากไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน ตามการลดลงของรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง และธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สุทธิกับต้นทุนของธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 ต้นทุนของธุรกิจอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

สุทธิกับ

- **ต้นทุนดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป** ใกล้เคียงกับไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 2/2560 โดยต้นทุนจากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมเพิ่มขึ้น สหพันธ์กับการลดลงของต้นทุนการดำเนินงานอื่น ๆ จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปีก่อน ต้นทุนดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 3/2559 เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าประกันภัยดาวเทียม และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมตามการเพิ่มขึ้นของรายได้
- **ต้นทุนของธุรกิจสื่อในประเทศกัมพูชา** เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน แต่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน รวมถึงไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของปริมาณการใช้งานแบนด์วิธโดยรวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในงวดนี้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงานของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้การลดลงของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียของธุรกิจดาวเทียมทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงอีกเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดนี้เพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียและค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของผลกำไรจากการดำเนินงานของแอลทีซี โดยเฉพาะจากรายได้จากการให้บริการด้านดาต้าจากอินเทอร์เน็ตซิม แต่ลดลงจากไตรมาส 2/2560 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนในเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมการให้บริการ

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2559 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าลดลง ส่วนใหญ่เนื่องจากในปีนี้เซิน (กิจการร่วมค้าของไทยคม) มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากรายได้เงินปันผลที่รับจากแอลทีซีมากขึ้น และแอลทีซีมีการปรับปรุงรายการพิเศษจากรายได้ในระบบเดิมเงิน สหพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของผลกำไรจากการดำเนินงานของแอลทีซี

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มีกำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ในรายการเงินกู้ยืมสำหรับโครงการดาวเทียมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในไตรมาสนี้และงวดเก้าเดือนของปีนี้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 32 ล้านบาท และ 148 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 56 ล้านบาท และ 207 ล้านบาท ตามลำดับ แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากไตรมาส 2/2560

ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดนี้ลดลงร้อยละ 16 และร้อยละ 21 จากไตรมาสเดียวกันและงวดเก้าเดือนของปีก่อน ตามลำดับ จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ซึ่งลดลงตามกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมสำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 3/2559 แม้ว่าดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวในไตรมาส 2/2560 และไตรมาสนี้ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2559	2/2560	3/2560	%YoY	%QoQ	2559	2560	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	35	36	40	14%	11%	104	117	13%
ต้นทุนการให้บริการ	(29)	(29)	(32)	10%	10%	(86)	(90)	5%
กลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของส่วนต่างของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	-	-	-	n/a	n/a	3,866	-	-100%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(6)	(7)	(5)	-17%	-29%	(18)	(17)	-6%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(28)	(17)	(12)	-57%	-29%	(89)	(40)	-55%
รายได้อื่น	8	9	7	-13%	-22%	24	24	0%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1)	(2)	(2)	100%	0%	(5)	(6)	20%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(21)	(10)	(4)	-81%	-60%	3,796	(12)	-100%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอื่นที่ซ	(23)	(12)	(6)	-74%	-50%	3,607	(18)	-100%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอื่นที่ซ *	(23)	(12)	(6)	-74%	-50%	(84)	(18)	-79%

* ไม่รวมการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของส่วนต่างของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการของไอทีซี

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและโฆษณา ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจภายใต้โครงการอื่นเว้นท์ โดยธุรกิจอื่นมีขาดทุนสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมอื่น อย่างไรก็ตามในงวดเก้าเดือนของปี 2559 มีการปรับปรุงประมาณการหนี้สินของไอทีวี โดยการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง จำนวน 3,866 ล้านบาท

สรุปฐานะการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,065	6%	2,879	6%	(186)	-6%
เงินลงทุนชั่วคราว	6,095	11%	5,497	11%	(598)	-10%
ลูกหนี้การค้า	2,120	4%	1,991	4%	(129)	-6%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0%	250	0%	250	100%
สินค้างเหลือ	324	1%	155	0%	(169)	-52%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	554	1%	533	1%	(21)	-4%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,146	4%	1,748	3%	(398)	-19%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	19,897	36%	19,565	39%	(332)	-2%
อาคารและอุปกรณ์	9,441	17%	8,957	18%	(484)	-5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	9,205	17%	7,692	15%	(1,513)	-16%
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1,760	3%	1,540	3%	(220)	-13%
รวมสินทรัพย์	54,607	100%	50,807	100%	(3,800)	-7%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	230	0%	250	0%	20	9%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	729	1%	683	1%	(46)	-6%
สำรองเพื่อส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	5%	2,890	6%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,759	5%	1,980	4%	(779)	-28%
เงินกู้ยืมระยะยาว	9,209	17%	6,807	13%	(2,402)	-26%
หนี้สินอื่น	1,115	2%	1,082	2%	(33)	-3%
รวมหนี้สิน	16,932	31%	13,692	27%	(3,240)	-19%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,675	69%	37,115	73%	(560)	-1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	54,607	100%	50,807	100%	(3,800)	-7%

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช ลดลงร้อยละ 7 จากสิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ อาคารและอุปกรณ์ที่ลดลงจากค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดเก้าเดือนของปีนี้ รวมถึงการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวจากการจ่ายชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวของธุรกิจดาวเทียม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช หนี้สินลดลงร้อยละ 19 จากสิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวของธุรกิจดาวเทียม และการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าในธุรกิจดาวเทียมที่ลดลงหลังจากสัญญาให้บริการแก่ NBN และ TOT สิ้นสุดลง

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.9 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.8 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและเจ้าหน้าที่การค้าในธุรกิจดาวเทียม โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในไตรมาสนี้ลดลง 186 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและการส่งผ่านเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สหกิจกับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในงวดเก้าเดือนของปี 2560

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช กลุ่มอินทัชมีนโยบายในการตรวจสอบสินเชื่อของลูกค้าอย่างเหมาะสมก่อนที่จะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2559 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว

สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือลดลงจาก ณ สิ้นปี 2559 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการค้าดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในงวดเก้าเดือนของปี 2560 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 52 และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 33 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงประมาณการหนี้สินของไอทีวี ในไตรมาส 2/2559 โดยกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างในงบกำไรขาดทุน หากไม่รวมการปรับปรุงประมาณการดังกล่าว อัตรากำไรสุทธิในงวดเก้าเดือนของปีนี้ใกล้เคียงกับงวดเก้าเดือนของปีก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของผลการดำเนินงานของกลุ่มเอไอเอสและกลุ่มไทยคม

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 0.3 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 3/2559 จากการจ่ายชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาระผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

การสอบทานของผู้สอบบัญชี

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสำคัญ

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีได้เน้นข้อมูลและเหตุการณ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่แล้ว

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	1,751	6%	2,224	8%	473	27%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	26,340	93%	25,823	92%	(517)	-2%
สินทรัพย์อื่น	98	0%	101	0%	3	3%
รวมสินทรัพย์	28,189	100%	28,148	100%	(41)	0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินอื่น	136	0%	414	1%	278	204%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	28,053	100%	27,734	99%	(319)	-1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	28,189	100%	28,148	100%	(41)	0%

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2559	2/2560	3/2560	%YoY	%QoQ	2559	2560	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน								
บริษัทย่อย	158	77	19	-88%	-75%	642	196	-69%
บริษัทร่วม	2,585	2,885	2,982	15%	3%	9,735	8,974	-8%
รายได้อื่น	12	10	11	-8%	10%	64	29	-55%
รวมรายได้	2,755	2,972	3,012	9%	1%	10,441	9,199	-12%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(74)	(81)	(71)	-4%	-12%	(225)	(231)	3%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(20)	(21)	(14)	-30%	-33%	(66)	(54)	-18%
รวมค่าใช้จ่าย	(94)	(102)	(85)	-10%	-17%	(291)	(285)	-2%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	2,661	2,870	2,927	10%	2%	10,150	8,914	-12%
ต้นทุนทางการเงิน	(1)	(1)	(1)	0%	0%	(2)	(3)	50%
กำไรสุทธิ	2,660	2,869	2,926	10%	2%	10,148	8,911	-12%

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2559	2/2560	3/2560	%YoY	%QoQ	2559	2560	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,823	2,319	2,349	-17%	1%	8,997	7,436	-17%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	28	51	47	68%	-8%	80	110	38%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,585	2,885	2,982	15%	3%	9,735	8,974	-8%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	88	21	32	-64%	52%	207	148	-29%
รายได้อื่น	58	254	85	47%	-67%	216	405	88%
รายได้รวม	5,582	5,530	5,495	-2%	-1%	19,235	17,073	-11%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(1,537)	(1,538)	(1,500)	-2%	-2%	(4,589)	(4,672)	2%
ผลประโยชน์ตอบแทน								
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(249)	(249)	(231)	-7%	-7%	(782)	(746)	-5%
กลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของส่วนต่าง ของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	-	-	-	n/a	n/a	3,866	-	-100%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(70)	(53)	(51)	-27%	-4%	(230)	(175)	-24%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(506)	(437)	(480)	-5%	10%	(1,502)	(1,447)	-4%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(47)	(42)	(40)	-15%	-5%	(148)	(124)	-16%
รวมค่าใช้จ่าย	(2,409)	(2,319)	(2,302)	-4%	-1%	(3,385)	(7,164)	112%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,173	3,211	3,193	1%	-1%	15,850	9,909	-37%
ต้นทุนทางการเงิน	(108)	(104)	(102)	-6%	-2%	(251)	(311)	24%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,065	3,107	3,091	1%	-1%	15,599	9,598	-38%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(102)	(66)	(75)	-26%	14%	(419)	(218)	-48%
กำไรสุทธิ	2,963	3,041	3,016	2%	-1%	15,180	9,380	-38%
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,662	2,871	2,928	10%	2%	13,837	8,919	-36%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	301	170	88	-71%	-48%	1,343	461	-66%
กำไรสุทธิ	2,963	3,041	3,016	2%	-1%	15,180	9,380	-38%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *			
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560		ล้านบาท	
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม	
รับเงินปันผล	9,381	เงินปันผลจ่าย	9,771
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	2,296	จ่ายคืนเงินกู้ยืม	2,466
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	519	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	262
รับคืนเงินให้กู้ยืมและเงินที่ตรงจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	71	เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น	112
รับเงินกู้ยืม	480	จ่ายดอกเบี้ย	333
ขายสินทรัพย์ถาวร	11		
กระแสเงินสดรวมลดลง	186		-
รวม	12,944	รวม	12,944

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	2559	2560	เปลี่ยนแปลง
อัตราค่าไรสุทธิ	71.9 %	52.2 %	(19.7) %
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)	1.8	1.9	0.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	55.3 %	33.0 %	(22.3) %
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	25.3 %	16.9 %	(8.4) %
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่(เท่า)	0.7	0.5	(0.2)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ			
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.4	0.3	(0.2)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	4.32	2.78	(1.54)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.66	8.37	0.71
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	4.60	2.86¹⁾	(1.74)

- 1) พิจารณาจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 1.61 บาทต่อหุ้น และพิจารณาจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีส่วนได้เสีย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 จำนวน 1.25 บาทต่อหุ้น

ข้อได้เสียความเสี่ยง

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของ บริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่า การคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้